



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ที่ ๑๐๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้แจ้งว่าพนักงานส่วนตำบลรายพันจ่าตรีปัญญา สุริย์แสง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้สมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๙ ของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ประกอบกับพนักงานส่วนตำบลรายดังกล่าว ได้เป็นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารและได้ออมาดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๙ ยังไม่เสร็จสิ้น

ทั้งนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น ได้กำหนดการเรียนการสอนไว้ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ทำให้หลักสูตรฯ ต้องมีการงดการเรียนการสอน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดการเรียนการสอน (ช่วงที่เหลือ) ให้เป็นปัจจุบันจนกว่าการเรียนการสอนจะเสร็จสิ้น

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีทักษะในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งทราบขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กฎหมายแต่ละฉบับได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังสามารถปรับใช้กฎหมายกับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จึงอนุญาตให้พันจ่าตรีปัญญา สุริย์แสง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาตรีประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น ในรุ่นที่ ๙ ตามตารางการเรียนการสอน (ช่วงที่เหลือ) ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว คันหมายเลขทะเบียน ๔ กล ๔๑๔๘ กรุงเทพมหานคร เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการ ทั้งนี้ ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวจำเรียง คล้าชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม